

รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางสาวศิริพร เครือวิริยะพันธ์	ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการทำโจทย์การคำนวณพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 และ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางรัตติกง พวงศิริ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางสาวภริญา รัตนเสรีภาส	การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้แบบฝึกเสริม ทักษะ
2	นางเจติยา สุวรรณสุนทร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพพจน์ใน วรรณคดีไทย ด้วยวิธีสอน โดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
3	นางเกษรา สุนชีขัน	การพัฒนาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว โดยใช้แบบฝึก
4	นางเกษรารักษ์ พึงโพธิ์ทอง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ ในภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5	นางณัฐยา ภิงคารวัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียน สะกดคำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ
6	นางสาววิพุธ บางขาม	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภท Power Point เรื่อง บทพากย์เอราวัณ
7	นางสาวเทวตา สหัสสราร่า	การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกเขียนตาม คำบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8	นางสาวโสรยา ชวกุล	การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบทดสอบการเขียนตาม คำอ่าน

รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางสาวสมใจ พรมสารี	Using an English instruction to motivate to participate in class
2	นางสาวชานี สมุทรพ่อง	การพัฒนากิจกรรมการสอนอ่านบทความภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3	นางสาวเบญญาภา ธนกรชัยโชค	การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ หนังสืออ่านนอกเวลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย

## รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2558

### กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางอุ๋นใจ ปฏิมาประกร	การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
2	นางสาวอริชญาภาณี ศรีชุตินาทริน	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ท่องไปในโลกกว้าง (ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้) ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้
3	นางสาวนภาพรรณ จินตชิน	การศึกษาการพัฒนาการทางการเรียน โดยฝึกกระบวนการคิดแบบบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยทักษะการออกแบบโปสเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Infographic เรื่อง บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
4	นางสาวณัชชวัล ไม้คา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ วิชา ส31103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการแสดงบทบาทสมมติและกระบวนการกลุ่ม ช่วงชั้นที่4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
5	นางอรพิน หนูแก้ว	การใช้ข่าวและละครเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษา ห้อง ม.1/5 ปีการศึกษา 2558
6	นางสาวอรสา เงินฉาย	การพัฒนาทักษะการคิดการเรียนรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภค โดยการใช้สารคดีเชิงข่าวสิทธิผู้บริโภคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
7	นางสาวปนัดดา พูลผล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมัยใหม่ของมนุษยชาติ โดยการทำเส้นเวลา (TIMELINE)

8	นางสาวพนา	จันทร์จีน	ผลการจัดการเรียนรู้ผ่าน โปรแกรม Infographic ที่มีต่อทักษะการ สรุปความคิดรวบยอด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9	นางสาวรพีกร	สุริยธรรม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่าง
10	นางสาวนภาพร	หงษ์ทองดี	การศึกษาศภาพการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ (ส22104) เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

รายงานวิจัย ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางสาวปัทมา ฤกษ์โสภา	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
2	นางสาวชมรวี ฉลาดปรุ	การส่งเสริมทักษะการเตรียมการประกอบอาหารของนักเรียนชั้น ม.1 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์
3	นางสาวสมใจ สารธรรม	เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติการในงานประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือในการออกแบบลายปักผ้าของนักเรียน
4	นางสาวทิพย์รัตน์ จุลวิจนะ	การใช้วิธีสอนเชิงบวกเพื่อการพัฒนาทักษะการเย็บผ้าของนักเรียนในการเรียนวิชาการงานอาชีพในเรื่องการประดิษฐ์ที่จับของร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2558
5	นางสาวจิราวรรณ สิทธิภักดี	การใช้เทคนิคการปักผ้า เพื่อฝึกทักษะการประดิษฐ์และตกแต่งผ้าของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
7	นางสมหมาย มามะ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำแสงรัศมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการใช้บทเรียนออนไลน์
8	นางสาวนิรมล บุญเนตร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้และการนำเสนอผลงาน โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางสาวอุษณีย์ ยอดชมภู	เรื่อง ผลของการฝึกพิเศษที่มีต่อการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
2	นางดาวเรือง วงศ์วุฒิ	การพัฒนาทักษะการวิ่งเหย่งลูกบาสเกตบอลแล้วยิงประตู นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ระบบพีแอล
3	นางสาวมาลี บุญเนตร	การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยการใช้กิจกรรมการฝึกกระโดดเชือก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
4	นางสาวกัศิมา ยอดชมภู	ซ่อมเสริมทักษะว่ายน้ำท่ากรรเชียง



รายงานวิจัย ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางสาวกฤษฎาพร พะลายานนท์	การพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์โดยใช้ชุดฝึก เรื่อง รำวง มาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
2	นางชัชวีย์ ภูตระกูล	การใช้กิจกรรมการแข่งขันด้วยการเสริมแรงทางบวก เพื่อส่งเสริม พฤติกรรมกล้าแสดงออกใน การนำเสนอผลงานนาฏศิลป์ ของ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
3	นางสาวกนกวรรณ ศุภสิริโรจน์	การพัฒนาการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบมี ส่วนร่วม
4	นางสาวสัมพรรณิ เสดตสุบรรณ	การพัฒนาการเรียนศิลปะ ด้วยการวาดภาพใต้ท้องทะเล ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
5	นางสาวเบญจพร ศรีน่วม	การศึกษาผลการเรียนรู้การซ่อมเสริมทักษะการตีพิมพ์ โดยใช้แบบฝึก ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1
6	นายเอกภพ คณะฤทธิ์	การสอนออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับสื่อต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
7	นายชนธร สมใจหวัง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะของนักเรียนชั้น ม.3 โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย IKEA Home Planner โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
8	นางสาวสุคนธ์ ต้นสาย	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2558

รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2558

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อ
1	นางสาวปณิชา สุวรรณจ้อย นางสาวสุนีย์ อิ่มศรี นางสาวอรรณณีย์ ยุกตเมฆ	การสังเกตทักษะการให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2	นางสาวกชณิภา วงษ์สีทา นางสาวชญาพร ปัทมภัทรพร นางสาวชิษญาสุ์ ไทยวิรัช นางสาวชญาพร สถิตเสถียร	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมรูปแบบ STEM EDUCATION
3	นางอวยพร แสงหิรัญ นางสาวมลฤดี ขวัญชุม นางสาวสุชาวดี สุขชนะ	การศึกษาผลของการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4	นางปิยะพรรณ บุญทิม นางสาวสุวรรณณี พลิกามิน นางสาววรรณวนัช ชมภูเขา	การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
5	นายันทพล มียั้ง นางวัลลญา สุขเกษมสำราญจิต นางสาวมัศยามาศ คำนแก้ว	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยใช้วิทยาการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM EDUCATION ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558